

GẶP MẶT KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga đến đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện các hoạt động thăm thân, kết nghĩa, hỗ trợ nhau về mọi mặt cũng như giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu và nhận thức sâu sắc mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần là cầu nối thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các đối tác Nga trong việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác, xúc tiến thương mại và đầu tư... nhằm phát triển kinh tế và đưa mối quan hệ giữa Thái Bình với các đối tác Nga nói riêng, Việt Nam - Liên bang Nga nói chung trở thành đối tác chiến lược, toàn diện.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Thái Bình đã phát động quyền góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão, lụt.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

mặt bằng (GPMB) 36.205,2m². Đối tượng thuộc diện thu hồi đất để GPMB gồm 79 hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Vũ Chính và phường Trần Lãm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, còn 11 hộ dân chưa nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng với diện tích 3.958,4m², làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện EVN mong muốn UBND tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo dứt điểm công tác GPMB khu nhà ở công nhân vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình để sớm

bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định việc thực hiện quy trình, thủ tục thu hồi đất và lên phương án đền bù, hỗ trợ, GPMB phục vụ dự án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng, UBND tỉnh giao UBND thành phố Thái Bình có phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao cho nhà thầu thi công. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề

ngợi các cơ quan chức năng và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức đảng, đoàn thể địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát lại quy trình, thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ việc lên kế hoạch, phương án cưỡng chế thu hồi đất. Thành phố Thái Bình hỗ trợ công tác an ninh trong quá trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công sau cưỡng chế thu hồi đất; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo xã Vũ Chính và phường Trần Lãm làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

thiết yếu cho việc trồng khoai tây trước khi tiếp nhận giống; tổ chức tiếp nhận giống khoai tây theo lịch trình và kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; yêu cầu các xã tiếp nhận khoai tây giống và cấp phát ngay đến hộ nông dân bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các HTX DVNN huy động tối đa lực lượng, phương tiện máy móc khẩn trương làm đất và vệ sinh đồng ruộng để cất nguồn sâu bệnh hại, làm đất là bệnh lùn sọc đen; đẩy nhanh tiến độ cây lát đặt trên diện tích không trồng cây vụ đông, phơi ải nhằm cải tạo độ khí trong đất, tiêu diệt mầm mống sâu bệnh hại; tăng cường công tác làm thủy lợi nội đồng, tổ chức diệt chuột bằng biện pháp thủ công...

- Căn cứ Đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2018 của tỉnh, xây dựng đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè 2018 của huyện, thành phố; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết, lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng theo đề án sản xuất của huyện, thành phố; thẩm định kế hoạch sản xuất vụ xuân, vụ hè 2018 của các xã, phường, thị trấn; xây dựng kế hoạch tuyên truyền chủ trương sản xuất của tỉnh, huyện, thành phố bằng nhiều hình thức truyền thông.

- Địa phương nào không chỉ đạo quyết liệt, để việc thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh không đúng mục đích và không đúng đối tượng, ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ xuân 2018 do không chấp hành thời vụ, cơ cấu giống lúa... thì Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Khẩn trương thực hiện việc mua và cấp khoai tây giống cho nông dân trong khung thời vụ tốt nhất, bảo đảm chất lượng, số lượng giống khoai tây; xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen vụ xuân, vụ mùa năm 2018, báo cáo UBND tỉnh.

- Phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật tăng cường cho huyện, thành phố; trước mắt, tập trung hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vụ đông, trọng tâm là cây khoai tây; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện để sản xuất phối hợp với các địa phương tập huấn, tuyên truyền các giải pháp kỹ thuật về giống lúa, thời vụ gieo cấy và các biện pháp kỹ thuật để thực hiện có hiệu quả Đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2018.

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình xây dựng, biên tập các chương trình khoa giáo về kỹ thuật trồng cây vụ đông, đặc biệt lưu ý các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm sản xuất vụ đông ứng phó kịp thời với mọi loại hình thời tiết.

3. Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; kiên quyết không để hàng giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường; ngăn chặn việc nâng giá vật tư nông nghiệp ảnh hưởng đến nông dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình cụ thể, tăng thời lượng phát sóng vào các thời điểm thích hợp để tuyên truyền chủ trương hỗ trợ khoai tây giống của tỉnh, phổ biến lịch thời vụ trồng khoai tây và các loại cây trồng khác, cùng các tiến bộ kỹ thuật, để nông dân hiểu và áp dụng; chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, thành phố, đài phát thanh các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng, tập trung tuyên truyền các giải pháp ứng phó với điều kiện thời tiết không thuận lợi đối với sản xuất, chú trọng các giải pháp về cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy, công tác làm đất và vệ sinh đồng ruộng, kế hoạch phòng chống bệnh lùn sọc đen..., bảo đảm thắng lợi sản xuất vụ xuân 2018.

5. Các sở, ngành, đơn vị UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện Đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2018.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm chỉnh đạo của UBND tỉnh tại các Quyết định: Số 2654/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 về việc ban hành Đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2018; số 2709/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 về cơ chế, chính sách và kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông 2017 và vụ xuân 2018 do ảnh hưởng của mưa, lụt và bão số 10 năm 2017.

Nhận Công văn này, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể và yêu cầu: UBND các huyện, thành phố; giám đốc sở; thủ trưởng ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai, thực hiện.

THÔNG BÁO

TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc
Trị giá **150** triệu đồng
Mở thưởng ngày 02 tháng 11 năm 2017
Số trúng thưởng: **02173**

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tên tôi là Nguyễn Trường Sinh
Số CMND: 150370073 Công an Thái Bình cấp ngày 30/5/2012.

Vợ tôi là Vũ Hải Bằng (tên thường gọi là Vũ Thị Bằng).
Nơi thường trú: số nhà 33, phố Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Thái Bình.

Năm 2004, vợ chồng tôi có mua 1 căn hộ L7/9 khu đô thị 1 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình của Công ty Cổ phần Tài chính và phát triển doanh nghiệp FBS Thái Bình.

Trong thời gian chuyển nhà, do sơ suất tôi sai lầm rơi 1 bộ hợp đồng mua bán nhà xây thô giữa gia đình tôi với Công ty Cổ phần tài chính FBS.

Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Trường Sinh - số nhà 33, phố Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Thái Bình.
Điện thoại: 098.999.7545

Việt Nam là nhân tố quan trọng trong hòa bình và ổn định của khu vực

(vietnamplus.vn) - Ngày 3/11, trang mạng Thayer Consultancy đăng bài viết của Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á và Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Australia với nội dung nhận định hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế, vai trò trên trường quốc tế.

Theo Giáo sư Carl Thayer, ngay từ năm 1991, Việt Nam đã chủ trương đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ đối ngoại. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và sau đó là APEC.

Là thành viên trong các tổ chức đa phương, Việt Nam cũng từng tổ chức thành công các cuộc họp bộ trưởng và một số hội nghị thượng đỉnh như hội nghị thượng đỉnh chung đồng Pháp ngữ năm 1997 và một năm sau đó tổ chức hội nghị

thượng đỉnh ASEAN lần thứ 6. Đặc biệt, thành công tốt đẹp của hội nghị cấp cao APEC 2006 đã cho thấy khả năng dẫn dắt của Việt Nam cũng như vai trò tích cực góp phần vào việc thúc đẩy tự do hóa thương mại khu vực.

Kết quả của hội nghị lần đó đã nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam và là bản đáp ngoại giao quan trọng giúp Việt Nam ứng cử Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với tư cách là thành viên không thường trực vào cuối năm 2007. Thời điểm đó, Việt Nam là lựa chọn đồng thuận

của khối châu Á làm ứng cử viên và giành được lá phiếu áp đảo trong Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cũng theo Giáo sư Carl Thayer, tiếp nối những thành quả ấy, trong tuần lễ cấp cao APEC lần này, Việt Nam sẽ đón tiếp lãnh đạo các cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nga tham chính thức Hà Nội; cho thấy vai trò và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực ngày càng tăng.

APEC rõ ràng đóng vai trò như một nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo thế giới để thúc đẩy

các mục tiêu thương mại, tự do hóa đầu tư và hội nhập kinh tế cũng như thảo luận bên lề một loạt các vấn đề phi kinh tế được quan tâm.

Là Chủ tịch APEC 2017, Việt Nam sẽ đóng vai trò ngoại giao trong việc thúc đẩy các mục tiêu của APEC trong một khung cảnh đa phương.

Khi đón tiếp chuyển thăm chính thức của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đến Hà Nội, Việt Nam cũng được hưởng lợi từ các mối quan hệ song phương. Bởi vì, mỗi lãnh đạo nước ngoài thăm chính thức Hà

Nội sẽ thừa nhận vai trò của Việt Nam như một nhân tố quan trọng trong hòa bình và ổn định của khu vực.

Việt Nam đã chọn chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung". Đây là một chủ đề quan trọng, thể hiện sự cấp bách của việc phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bằng cách hội tụ sự đồng thuận trong các nước thành viên APEC để thúc đẩy các nỗ lực tăng trưởng và hội nhập kinh tế khu vực thông qua thương mại và đầu tư.

Là một nền kinh tế mới nổi phụ thuộc vào tiếp cận thị trường của các nền kinh tế tiên tiến, Việt Nam có những điều kiện để xác định các trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế. Việt Nam đã nhấn mạnh cải cách cơ cấu và đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ đề của APEC 2017 cũng sẽ thúc đẩy mục tiêu chung và dài hạn của APEC là xây dựng một cộng đồng hòa bình, ổn định, hội nhập và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ấn tượng hội thu chùa Keo

Sau 6 ngày tổ chức, hội thu chùa Keo năm nay đã khép lại, đánh dấu thành công của một lễ hội truyền thống lớn của tỉnh, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách thập phương.



Du khách thập phương dự lễ hội.

nét văn hóa đặc trưng, mang đậm dấu ấn văn hóa của cư dân nông nghiệp. Những nét văn hóa ấy được thể hiện qua việc thực hành các nghi lễ tâm linh, các trò diễn dân gian được tổ chức mỗi dịp tổ chức lễ hội. Lễ hội năm nay vui hơn khi lễ hội chùa Keo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để phát huy giá trị của lễ hội, ban tổ chức đã xây dựng hàng loạt các chương trình văn hóa tín ngưỡng, vui chơi giải trí mang đậm trưng của lễ hội chùa Keo, thu hút sự quan tâm

quan hòa mình trong giọng hát mượt mà của các liên anh, liên chị hát giao duyên trên thuyền rồng, được chứng kiến sự khéo léo của đôi bàn tay các nghệ nhân tằm trấu cánh phượng, sôi nổi hò reo cùng các trò bịt mắt đập niêu, đi cầu ngó bắt vịt... Ông Đinh Ngọc Ty, nghệ nhân tằm trấu xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư về chùa Keo tham dự cuộc thi bày tỏ cảm xúc: Đây là lần thứ 11 tôi về dự hội thi tằm trấu cánh phượng tại lễ hội chùa Keo. Tôi rất mừng vì lễ hội luôn giữ được bản sắc văn hóa đặc

trung, mang đậm dấu ấn văn hóa của cư dân nông nghiệp. Những nét văn hóa ấy được thể hiện qua việc thực hành các nghi lễ tâm linh, các trò diễn dân gian được tổ chức mỗi dịp tổ chức lễ hội. Lễ hội năm nay vui hơn khi lễ hội chùa Keo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để phát huy giá trị của lễ hội, ban tổ chức đã xây dựng hàng loạt các chương trình văn hóa tín ngưỡng, vui chơi giải trí mang đậm trưng của lễ hội chùa Keo, thu hút sự quan tâm



Thi tằm trấu cánh phượng.



Thi hát văn.



Thi bịt mắt đập niêu.